

HƯNG HÀ

Đồn sức thi công các dự án trọng điểm

Cuối năm, trên các công trình trọng điểm ở Hưng Hà rộn ràng khí thế thi đua. Từng tốp công nhân bám công trường, chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Có mặt tại công trường dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phúc Lộc (giai đoạn 2) thị trấn Hưng Hà, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương của cán bộ, công nhân viên nơi đây. Dù ngoài trời có mưa rét nhưng ai nấy đều chung một quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra. Ông Hà Văn Hậu, công nhân Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thủy Sơn cho biết: Để đảm bảo tiến độ thi công, tôi và anh em quyết tâm tăng tốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dù phải tăng ca, làm ca đêm cũng không nề hà.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phúc Lộc có tổng diện tích 73ha, tổng mức đầu tư trên 152 tỷ đồng, được triển khai thi

công từ tháng 10/2024. Đến nay, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thủy Sơn đã hoàn thiện 70% hạng mục san lấp và hoàn thiện khuôn đường. Đồng thời, tiến hành xây dựng cầu qua kênh An Đông - Kim Trung. Ông Trần Văn Đức, chỉ huy trưởng dự án cho biết: Trong quá trình thi công, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ, Công ty đã huy động 50 máy móc các loại và gần 60 công nhân để thi công với khí thế thi đua cao nhất, quyết tâm tăng tốc để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, chú trọng giám sát chặt chẽ bảo đảm chất lượng công trình và vệ sinh môi trường.

Một trong những công trình có ý nghĩa đối với sự

phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng là dự án đường nối từ đường tỉnh ĐT.452 qua xã Duyên Hải (Hưng Hà) đi xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) có chiều dài 4,2km với tổng kinh phí 172 tỷ đồng. Ông Trương Văn Đoàn, Công ty TNHH Xây dựng Đông Bắc cho biết: Xác định đây là tuyến đường huyết mạch đi vào khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú và khoáng nóng Wyndham Duyên Hải nên tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi gấp rút triển khai các hạng mục thi công giai đoạn 1 gồm nền mặt đường, rãnh thoát nước, cầu qua sông Tà Sa, cống thoát nước, kê gia cố mái taluy... Hiện nay, giá trị khối lượng hoàn thành của dự

án khoảng 45%, chúng tôi phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Kim Ngự, xã Duyên Hải chia sẻ: Những năm trước đây tuyến đường xuống cấp trầm trọng, đi lại rất khó khăn. Nhưng giờ đây ai cũng vui mừng vì đường đã được mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện. Có đường mới, chúng tôi cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, cuộc sống nhộn nhịp hẳn lên.

Năm 2024, huyện Hưng Hà có 8 dự án mới khởi công; 19 công trình chuyển tiếp từ những năm trước; 4 công trình hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông Đinh Thành



Thi công dự án đường nối từ đường tỉnh ĐT.452 qua xã Duyên Hải (Hưng Hà) đi xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ).

Luân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết: Để các công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng, tránh xảy ra thất thoát, lãng phí, Ban Quản lý dự án luôn thực hiện đúng quy trình đầu tư

xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản liên quan; thường xuyên cử cán bộ có mặt tại công trường để phối hợp với đơn vị giám sát kiểm soát chặt chẽ quy trình, chất lượng công trình trong quá trình thi công;

kiệt thời nắm bắt những tổn tại và để xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu trong quá trình thi công. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương

tiện, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa các công trình vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như đáp ứng mong mỏi của người dân.

THANH THÚY

TIỀN HẢI

Làng nghề truyền thống dần mai một

Đầu năm 2024, huyện Tiền Hải còn 13 làng nghề truyền thống nhưng đến thời điểm hiện tại 9 làng nghề đã bị thu hồi bằng công nhận do không đạt tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định của Chính phủ. Làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện đang dần mai một, số lượng người dân bám nghề cũng ít đi.

9 làng nghề bị thu hồi bằng công nhận

Theo quyết định của UBND tỉnh, huyện Tiền Hải có 9 làng nghề truyền thống tại 9 xã bị thu hồi bằng công nhận làng nghề do không đạt tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (gồm các làng nghề: Bắc Trạch - nghề chế biến lương thực và thực phẩm làng Bắc Trạch (Văn Trường), Lạch Thành - nghề đan mũ (Tây Lương), chế biến thủy sản làng Chài (Nam Thịnh), An Hạ - nghề dệt chiếu và An Tứ - nghề mây tre đan (Nam Hải), Đông Biên Nam - nghề đánh bắt và chế biến thủy hải sản (Nam Hồng), Công Bôi - nghề mây tre đan (Phượng Công), Văn Hải - nghề đan thảm cói (Đông Phong), An Khang - nghề đan mũ và rèn (xã Tây An cũ).

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Nghề và làng nghề đang phát triển không đều tại các xã trên địa bàn huyện. Hoạt động của làng nghề cũng

biến động theo xu hướng chung của nền kinh tế nên đến nay số lượng làng nghề không còn tồn tại nhiều. Một số làng nghề phát triển cảm chừng do vậy thu nhập của người lao động làm nghề thấp, bình quân đạt khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng nên không thu hút được người lao động theo nghề. Vì vậy, số lượng lao động trong làng nghề hiện nay giảm nhiều, chủ yếu là lao động ngoài độ tuổi.

Người làm nghề truyền thống ngày càng ít đi

Xã Nam Hà hiện có 3/4 thôn được công nhận làng nghề truyền thống làm nổi lên, gồm làng nghề Đông Quách, Hương Tân và Đông Hào. Đây là một trong ít xã duy trì được hoạt động làm nghề truyền thống trong nhiều năm trở lại đây. Nếu như 5 năm trước đây, nghề làm nón ở Nam Hà vẫn được duy trì và tạo được việc làm ổn định cho 730 hộ với 1.117 lao động thì đến nay chỉ có khoảng vài trăm người làm nghề, chủ yếu là người ngoài độ tuổi lao động. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Hương Tân cho biết: Gia đình tôi đã hơn 30 năm làm nghề nón lá. Trước đây, hầu hết các hộ trong thôn đều làm nghề. Tuy nhiên, những năm gần đây, tại địa phương các lực lượng lao động trẻ tuổi đi làm công ty, xí nghiệp, còn những người không đi làm công ty, người ngoài độ tuổi lao động thì ở nhà làm nón lá.

Đặc thù của làng nghề nón lá là phát triển sản xuất theo hướng cá thể tự

tự cấp và phụ thuộc vào lao động của từng hộ gia đình. Mặc dù có phần mai một nhưng đến nay nghề này vẫn được duy trì mang lại thu nhập cho nhiều người dân từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Trung bình mỗi năm người dân Nam Hà vẫn cung cấp ra thị trường hàng chục vạn chiếc nón lá. Theo bà Trương Thị Ngoãn, Giám đốc HTX SXKD nón lá xã Nam Hà: Khó khăn với nghề là còn làm thủ công, không sử dụng được máy móc. Bên cạnh đó, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm với mức thu nhập hấp dẫn nên người dân không còn mặn mà với nghề, dẫn đến tình trạng các làng nghề thiếu lao động để duy trì hoạt động.

Doanh nghiệp làng nghề sáng tạo để chính phục thị trường

Mặc dù nhiều làng nghề trên địa bàn huyện đang dần mai một nhưng không ít những doanh nghiệp, cơ sở trong làng nghề vẫn duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, tạo nhiều việc làm cho người lao động nông thôn. Điển hình như Công ty TNHH Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (thị trấn Tiên Hải) chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng 200.000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ đi các thị trường Mỹ và châu Âu. Bà Phạm Thị Ngần, Giám đốc Công ty cho biết: Mẫu mã

sản phẩm luôn mới là một trong những nhân tố quan trọng và đầu tiên trong việc thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Chính nhờ sự sáng tạo và đầu tư cho khâu thiết kế các mẫu mã mới đã giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh không ít doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, nhất là doanh nghiệp tại các làng nghề lao đao bởi thiếu đơn hàng, giá ngày một giảm.

Từ việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất, Công ty TNHH Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An đã tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó chủ yếu là những người ngoài độ tuổi lao động. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thị trấn Tiên Hải cho biết: Tranh thủ những thời điểm đồ việc đông đúc, tôi lại cùng các chị em phụ nữ ở địa phương đến Công ty để làm thêm. Là hàng thủ công nên người lao động có thể nhận nguyên liệu mang về nhà làm. Chúng tôi cao tuổi rồi không làm được ở các nhà máy công ty nữa thì làm ở đây, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, số lượng lao động cao tuổi, nhất là lứa tuổi trung niên không còn phù hợp làm việc trong các khu, cụm công nghiệp ngày càng tăng. Việc duy trì và phát triển các nghề truyền thống để tận dụng lao động nhân rồi sẽ góp phần giảm nghèo tại mỗi địa phương. Do vậy, huyện Tiên Hải đang tiếp tục quan tâm tới việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất của các làng nghề hiện nay. Theo ông Đỗ Văn Trính, Phó Chủ tịch UBND huyện: Huyện đã ban hành các cơ chế gắn với xây dựng sản phẩm OCOP để giúp các địa phương phát triển nghề. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất trong làng nghề ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới để tăng năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của làng nghề; tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

TRẦN TUẤN

THÁI THỤY

Vốn chính sách giúp nông dân làm giàu

Triển khai các chương trình tín dụng chính sách, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.



Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy, anh Vũ Văn Cù, thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

Sau gần 1 năm nuôi thả hơn 3 vạn cá hồi và tôm thẻ chân trắng, thời điểm này, ông Nguyễn Văn Liệu, thôn Trà Bối, xã Thụy Liên chuẩn bị vào vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ông Liệu chia sẻ: Năm 2020, tôi mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm nuôi cá hồi ghép với tôm thẻ chân trắng. Ban đầu, tôi thử nghiệm nuôi thả 1.000 con cá hồi, mật độ nuôi 5 - 10 con/m². Sau hơn 2 năm nuôi thả, tôi thu hoạch được hơn 3 tấn cá, lợi nhuận thu về gần 900 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, trên địa bàn xã chưa có mô hình nuôi cá hồi ghép với tôm thẻ chân trắng nên tôi mở rộng diện tích nuôi gần 3,5ha. Thời điểm đó, tôi bản khoăn chưa biết vay thêm vốn ở đâu. Được sự hướng dẫn của chi hội nông dân cũng như cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, tôi được vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Từ số tiền vay, tôi mua cá giống và tôm giống. Trong quá trình sử dụng vốn, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội nông dân các cấp tổ chức. Năm bắt được cách chăm sóc, phòng, trừ dịch

bệnh nên cá hồi, tôm phát triển tốt. Năm 2024, tôi xuất bán 50 vạn cá giống, 10 tấn cá thương phẩm, 3 tấn tôm thẻ chân trắng, trừ tất cả chi phí và lãi suất tôi thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Ông Liệu là một trong những hội viên nông dân trên địa bàn xã Thụy Liên phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Thực hiện vai trò cầu nối, Hội Nông dân xã Thụy Liên đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 200 hội viên, tổng dư nợ trên 6,4 tỷ đồng. Ông Lê Văn Nga, Chủ tịch Hội cho biết: Nguồn vốn chính sách có ý nghĩa rất lớn, giúp hội viên có thêm động lực để phát triển kinh tế. Vì vậy, khi hội viên có nhu cầu, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và thực hiện giám sát thường xuyên về sử dụng đúng mục đích. Nhờ đó, năm 2024 Hội có 16 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bình quân thu nhập trên 200 triệu đồng/hộ/năm.

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Hiện 36/36 cơ

sở hội thực hiện nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện; 135 tổ tiết kiệm và vay vốn; dự nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện là 237 tỷ đồng, cho hơn 5.000 hộ vay. Năm 2024, 60% hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nguồn vốn chính sách đã thực sự thúc đẩy phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Phần lớn các hộ được vay vốn ưu đãi đã có kế hoạch sản xuất, mong muốn vươn lên làm giàu, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện công tác tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức, triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn học xét, lập hồ sơ đúng quy định

và tổ chức giải ngân tại các phiên giao dịch xã, thị trấn; thường xuyên củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn từ khâu tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, tham gia gửi tiền; chủ động xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn; hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Đến ngày 8/12/2024, Phòng đã triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt gần 685 tỷ đồng (tăng 10,32% so với cùng kỳ năm 2023) với gần 14.000 khách hàng vay vốn là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn tín dụng, có 375 hộ nghèo, 529 hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm mới cho 1.728 lao động. Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục chuyển nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương cùng với nguồn vốn trung ương đến đúng, trúng đối tượng được cho vay để phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân trên địa bàn hiểu được vai trò của tín dụng chính sách trong đời sống; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm hoạt động nền nếp, ổn định; tổ chức thực hiện hiệu quả việc thu tiền gốc, tiền lãi đến hạn, bảo đảm an toàn nguồn vốn và hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu; tăng cường tham mưu chính quyền địa phương bổ sung nguồn vốn ngân sách đối ứng chuyển sang ngân hàng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ nguồn vốn địa phương 15% theo quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng CSXH.

NGUYỄN THẨM



Nghề chế biến nước mắm tại xã Nam Cường (Tiền Hải).